



QUỲNH PHỤ

# Hoàn thiện hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định đầu tư hạ tầng là một trong những đột phá chiến lược quan trọng để thu hút dự án, thúc đẩy sản xuất công nghiệp phát triển. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã triển khai nhiều giải pháp thu hút nhà đầu tư xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp (CCN) nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa.

### Tận dụng lợi thế, thu hút đầu tư

Quỳnh Phụ có vị trí thuận lợi, giáp ranh các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng. Đặc biệt, huyện nằm tiếp giáp Khu kinh tế Thái Bình và trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Địa bàn huyện có 11km quốc lộ 10 chạy qua; 5km đường Hà Nam - Thái Bình chạy qua nối quốc lộ 10 với khu vực phía Nam Thủ đô Hà Nội. Hệ thống đường tỉnh dài 53,9km giúp kết nối với các huyện lân cận: Thái Thụy, Hưng Hà, Đông Hưng. Cùng với đó, công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng thu hút các dự án luôn được huyện quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều nhà đầu tư hạ tầng chọn Quỳnh Phụ đầu tư các dự án bởi ngoài những thuận lợi về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông thì công tác giải phóng mặt bằng là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư. Các dự án khi triển khai tại Quỳnh Phụ chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn và các



Cụm công nghiệp Quý Ninh giai đoạn 2 phần đầu hoàn thiện hạ tầng trong năm 2024.

địa phương tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư về thủ tục hành chính. Đây là những lợi thế quan trọng để thu hút các nhà đầu tư vào khu, CCN của huyện.

CCN Quỳnh Giao có tổng diện tích 60,4ha, trong đó phần mở rộng Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Trường An được

giao thực hiện dự án đầu tư hạ tầng 37,55ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 240 tỷ đồng. Đến nay, việc xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 đã hoàn thiện. Hiện đã có 3 doanh nghiệp đầu tư vào CCN với tổng vốn đầu tư trên 25 triệu USD. Ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty cho biết:

Ngay sau khi được tỉnh, huyện chấp nhận chủ trương đầu tư hạ tầng, Công ty đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Trong việc lựa chọn nhà đầu tư vào CCN, Công ty ưu tiên những doanh nghiệp có công nghệ cao, vốn FDI lớn và ít ảnh hưởng đến

môi trường. Thời gian tới, khi được tỉnh, huyện tạo điều kiện về kế hoạch sử dụng đất dự án giai đoạn 2, Công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng để kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp.

### Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa

Những năm qua, Quỳnh Phụ luôn quan tâm quy hoạch phát triển CCN, đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án, sớm đi vào hoạt động. Toàn huyện hiện có 5 CCN với tổng diện tích hơn 350ha, đến nay cơ bản các CCN đã hoàn thành xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tại CCN Quý Ninh giai đoạn 1, sau hơn 2 năm triển khai đến nay đã hoàn thành hạ tầng, đã có 2 doanh nghiệp đăng ký đầu tư và đi vào hoạt động. Ông Jackie, Giám đốc dự án đầu tư CCN Quý Ninh chia sẻ: Sau khi được tỉnh, huyện quan tâm về các thủ tục cho thuê đất cũng như hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, Công ty đang triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án. Cũng như giai đoạn 1, công tác giải phóng mặt bằng rất thuận lợi, người dân đồng thuận cao. Năm 2024, Công ty phấn đấu hoàn thiện các hạng mục được cấp phép, dự kiến trong năm 2025 đưa các hạng mục đi vào hoạt động và triển khai việc cho thuê đất, thuê xưởng với nhà đầu tư thứ cấp.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng CCN để thu hút nhà đầu tư thứ cấp, Quỳnh Phụ đang tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để nhà đầu tư triển khai dự án khu công nghiệp được - sinh học tại 4 xã: Đông Hải, An Vinh, Quỳnh Trang, Quỳnh Xá với quyết tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động. Ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chia sẻ: Quan điểm của Quỳnh Phụ là để thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, trước hết công tác giải phóng mặt bằng phải thực hiện trong thời gian nhanh nhất; phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để doanh nghiệp và người lao động yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Với vị trí thuận lợi, hệ thống hạ tầng được quy hoạch đồng bộ và kết nối, huyện Quỳnh Phụ đang là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

NGUYỄN CƯỜNG

## LỄ HỘI ĐỀN TRẦN THÁI BÌNH NĂM 2024



## Du xuân về với đền Trần

(Tiếp theo trang 1)

Thiết thực chuẩn bị cho triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật diễn ra trong khuôn khổ lễ hội đền Trần năm 2024, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Phúc Anh, Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình dành nhiều thời gian lưu lại khoảnh khắc đẹp tại đền Trần trong những ngày đầu xuân. Anh chia sẻ: Sẽ có rất nhiều tác phẩm ảnh xuất sắc của các nghệ sĩ Thái Bình được trưng bày trong suốt những ngày diễn ra lễ hội đền Trần năm 2024. Mang trong mình niềm tự hào và mong muốn được quảng bá vẻ đẹp quê hương đến với bạn bè trong nước và quốc tế bằng những tác phẩm nghệ thuật, bản thân tôi cùng các nghệ sĩ trong Chi hội nỗ lực sáng tác với góc nhìn độc đáo và sáng tạo, thể hiện ước vọng một năm mới hanh thông và thuận lợi.

Trong những ngày đầu xuân mới, tại khuôn viên đền Trần, công tác chuẩn bị cho lễ hội truyền thống từ ngày 13 - 17 tháng Giêng đang diễn ra khẩn trương. Trong đó, sân khấu bán thực cảnh của khai mạc lễ hội

đang được gấp rút xây dựng thu hút sự quan tâm của du khách khi về với nơi đây. Bà Phạm Thị Tuyến, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Chúng tôi rất muốn hàng năm được trở về để tham quan di tích bởi đền Trần là nơi linh thiêng và là địa danh nổi tiếng trong nước. Ban quản lý di tích rất tận tình hướng dẫn du khách, chúng tôi dâng lễ cầu vua Trần và dành nhiều thời gian tham quan, ghi lại hình ảnh đẹp.

Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", người dân Tam Đường nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung đã gìn giữ di tích suốt chiều dài lịch sử hơn 700 năm. Không chỉ trong mỗi dịp du xuân và lễ hội truyền thống, Di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần luôn là điểm đến quan trọng trên hành trình để các thế hệ hôm nay hiểu hơn về hào khí Đông A, về một vương triều hùng mạnh và một thực địa phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Công tác chuẩn bị cho lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2024.

### Ông Nguyễn Tiến Quyền, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ



Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Quỳnh Phụ được tỉnh phê duyệt 59 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng; tiếp nhận 3 nhà đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tại 3/5 CCN. Thời gian tới, để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư, huyện chỉ đạo phòng chuyên môn và các địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư hạ tầng khi triển khai dự án tại huyện.

### Ông Đặng Thanh Long, Chủ tịch UBND xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ)



Xã Đông Tiến có CCN Đập Neo với tổng diện tích 14ha. Từ khi có CCN, các doanh nghiệp, cơ sở chế biến nông sản của địa phương từ khu dân cư chuyển ra CCN hoạt động, vấn đề môi trường được giải quyết. Nông sản của người dân làm ra được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nên không còn tình trạng nông dân bỏ ruộng hoang, qua đó kích thích phong trào tích tụ ruộng đất, thực hiện sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. CCN đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động, đồng thời thúc đẩy thương mại, dịch vụ của địa phương phát triển.

# Trường Sa - vững vàng giữa trùng khơi

Vinh dự cho chúng tôi khi được cùng đoàn công tác Lữ đoàn 146, Quân chủng Hải quân ra thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa vào dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua. Vượt hơn 250 hải lý, đến với quân và dân huyện đảo, chúng tôi cảm nhận được tình yêu Tổ quốc luôn đầy ắp trong tim mỗi người, từ những em nhỏ tung tăng cắp sách đến trường đến các chiến sĩ đang vững tay súng canh gác biển trời hay mỗi ngư dân ngày đêm bám biển. Tất cả đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng Trường Sa mãi là "lá chắn thép" vững vàng giữa trùng khơi.

### KỶ 1: GẮN LẮM TRƯỜNG SA!

Ngày 3/1/2024, con tàu 561 kéo lên những hải còi dài rời cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đưa đoàn công tác bắt đầu hành trình đặc biệt mang theo tình cảm của đất liền đến với Trường Sa thân yêu. Hàng chục tấn quà gồm nhu yếu phẩm mang hương vị đặc trưng ngày tết như gạo nếp, lá dong, thịt lợn, thịt gà, cá, bánh, mít, kẹo, nước ngọt, cây quất, cành hoa cùng nhiều vật dụng như túi bảo ôn, quạt điện, khay nhựa để trồng rau, thuốc... được xếp gọn gàng, ngăn nắp trên tàu.

Trước khi tàu khởi hành, những chú lợn béo đã được chiến sĩ trên tàu cho ăn no và che chắn cẩn thận để tránh gió lùa. Đàn gà, vịt cũng được chăm sóc cẩn thận và che chắn để khỏi bị sóng đánh. Những cây quất được bọc kín bằng túi nilon và được bố trí ở vị trí trên cao, những nơi sóng biển không thể đánh tới; thiết bị điện tử, đồ gia dụng cũng được các chiến sĩ sắp xếp khoa học để bảo đảm không hư hại trong quá trình di chuyển dài ngày. Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng

Lữ đoàn 146, Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa, Trưởng đoàn công tác chia sẻ: Những món quà thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng cũng như nhân dân cả nước đối với Trường Sa. Cả nước trao gửi tình yêu thương và được bố trí ở vị trí trên cao, những nơi sóng biển không thể đánh tới; thiết bị điện tử, đồ gia dụng cũng được các chiến sĩ sắp xếp khoa học để bảo đảm không hư hại trong quá trình di chuyển dài ngày. Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng

rất cẩn thận để khi trao đến tay cán bộ, chiến sĩ Trường Sa sẽ luôn như mới.

Là một trong những phóng viên lần đầu đến thăm Trường Sa, chị Nguyễn Ngọc Mai Thị, Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang chia sẻ: Tôi rất vui khi biết tin mình được cử đi công tác ở Trường Sa đúng dịp đặc biệt nhất của năm. Trước khi đến với huyện đảo, tôi đã chuẩn bị những món quà quê hương mình, đặc biệt là trao cho các chiến sĩ chiếc khăn rằn của người con gái miền Tây,

động viên các anh vững tay súng bảo vệ Tổ quốc. Chung niềm vui như phóng viên Mai Thị, phóng viên Trần Thị Hoa, Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang chia sẻ: Được đến Trường Sa tác nghiệp không chỉ là vinh dự, trách nhiệm mà còn là niềm tự hào đối với tôi cũng như các đồng nghiệp. Trước khi đi công tác, tôi cùng đồng nghiệp quay phim đã chuẩn bị chu đáo về máy móc, sức khỏe để sẵn sàng đến với nơi đầu sóng ngọn gió, ghi lại những thước phim về mảnh đất và con người Việt Nam giữa trùng khơi.

Những hồi còi dài đưa chúng tôi rời đất liền, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào mạn tàu và những chú chim hải âu, cá heo đồng hành cùng chúng tôi trên chặng đường phía trước. Nhiều người tập trung ở boong hay hai mạn tàu để ngắm và chụp ảnh hoàng hôn trên biển, hít thở những làn gió biển... Đêm đầu tiên trên tàu, chúng tôi cảm nhận được thế nào là say sóng. Gió cấp 5, cấp 6, con tàu lắc lư theo từng đợt sóng; ba lô, đồ đạc trong phòng tự xô dịch, người nằm trên tàu đu đưa qua phải rồi lại qua trái. Con say sóng khiến nhiều người phải bỏ ăn, thế nhưng tất cả vẫn háo hức ngóng chờ giây phút được đến với Trường Sa thân yêu. Biết chúng tôi say sóng, lãnh đạo tàu đã chỉ đạo tổ bếp nấu thêm cháo để anh chị em trong đoàn dễ ăn. Các bác sĩ trên tàu cũng sẵn sàng đến khám, truyền nước cho những người bị mệt do say sóng. Thiếu tá Phan Văn Linh, quê xã Minh Tân (Kiến Xương) hiện đang phụ trách quản lý của tàu 561 chia sẻ: Tôi công tác trên tàu từ khi tàu mới được

đưa vào sử dụng. Chính vì thế, tôi hiểu rất rõ tình trạng thường gặp đối với những người lần đầu đi tàu. Trước mỗi hải trình, tôi thường phối hợp với các chiến sĩ hậu cần lựa chọn thuốc men, hoa quả, trái cây như táo, ngô, khoai, củ đậu, xây dựng thực đơn hợp lý... để khi có người say sóng có thể ăn để bù nước cũng như bảo đảm sức khỏe trong suốt hành trình.

Đại úy Hồng Long, Chính trị viên tàu 561 cho biết: Tàu 561 là một trong những con tàu thường bị điều hòa, tủ lạnh, ti vi kết nối liên lạc hiện đại qua vệ tinh Vinasat và các phòng bệnh được trang bị đầy đủ. Nhiều người tập trung ở boong hay hai mạn tàu để ngắm và chụp ảnh hoàng hôn trên biển, hít thở những làn gió biển... Đêm đầu tiên trên tàu, chúng tôi cảm nhận được thế nào là say sóng. Gió cấp 5, cấp 6, con tàu lắc lư theo từng đợt sóng; ba lô, đồ đạc trong phòng tự xô dịch, người nằm trên tàu đu đưa qua phải rồi lại qua trái. Con say sóng khiến nhiều người phải bỏ ăn, thế nhưng tất cả vẫn háo hức ngóng chờ giây phút được đến với Trường Sa thân yêu. Biết chúng tôi say sóng, lãnh đạo tàu đã chỉ đạo tổ bếp nấu thêm cháo để anh chị em trong đoàn dễ ăn. Các bác sĩ trên tàu cũng sẵn sàng đến khám, truyền nước cho những người bị mệt do say sóng. Thiếu tá Phan Văn Linh, quê xã Minh Tân (Kiến Xương) hiện đang phụ trách quản lý của tàu 561 chia sẻ: Tôi công tác trên tàu từ khi tàu mới được

dùng đến nay, tàu 561 đã hỗ trợ nhiều lượt ngư dân về thuốc, thực phẩm, cấp cứu ngư dân, giúp người dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Sau gần hai ngày, tàu 561 đã thả neo, đưa đoàn công tác cập âu tàu Trường Sa. Đón chúng tôi là những cảm bất tận thật nồng ấm cùng tình cảm đạt dào, đón hậu của quân và dân trên đảo. Giây phút đặt chân lên đảo, ngắm nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trong gió tại cột mốc chủ quyền quốc gia, mỗi thành viên trong đoàn công tác đều dâng trào cảm xúc khó tả. Bước chân lên đảo, chúng tôi trân quý từng hạt cát, nhánh cây, ngọn cỏ bởi để có được Trường Sa xanh tươi như ngày hôm nay là biết bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ từ khắp mọi miền Tổ quốc đã cống hiến, hy sinh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc.

(còn nữa)  
TIẾN ĐẠT



Báo Thái Bình đến với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.